

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559..

..เช้านี้ พระอาจารย์หลวงพ่อ แม่เสียงของท่านจะหายไปบ้าง เนื่องจากเมตตารับญาติโยม ในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา แต่ที่เมตตาให้โอวาทธรรมกับคณะศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญเช้านี้..ความว่า..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มีความตั้งใจมาทำความดี สร้างสมบุญบารมีให้กับตนเอง ก็เต็มใจในชีวิตที่เราได้กระทำความดี ก็ไม่ขาดทุนที่ได้เกิดมา ไม่ว่าเกิดมาในภพไหนชาติใดก็ดี ถ้ายังเวียนว่ายเกิดในวิภวสงสารอยู่ บุญกุศลที่ตนเอง ได้กระทำความดีแล้วก็จะรู้สึกผูกพันจิตใจเรา ให้เรารู้ว่ามีวาสนาอย่างไร จิตบริสุทธิ์อย่างไรบ้าง จิตใจมั่นคงในพระพุทธศาสนาหรือไม่..ให้มองดูซิ..ว่าเราเชื่อมั่นในคุณค่าของพระพุทธศาสนา พระธรรมเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุ เหตุดีผลก็ดี เหตุไม่ดีผลก็ไม่ดี เราก็เห็นกันอยู่เต็มหน้าเต็มตา ไปที่ไหนก็ดี บ้านไหนเมืองใดก็ดี ถ้าเรารู้จักพิจารณาแล้วก็จะเข้าใจว่า..เอ..คนเรานี้แค่ได้ทำคุณงามความดีไว้ ใจก็เอิบอ้อมปลื้มปิติยินดีในชีวิตที่ได้กระทำเอาไว้ การพูดจาปราศรัยซึ่งกันและกันก็ดี ได้ชักชวนกันทำคุณงามความดีก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่ง ที่เกิดเป็นมงคลเกิดขึ้น ว่าการพูดจามีเหตุมีผลดีทำให้มีความสุข เราอยู่ด้วยกันพูดคุยกัน มาวัดมาวาไปบ้าน ไปช่องก็ดี ก็จะพูดกันไปในทางอุปนิสัยที่ดี พูดจาปราศรัยเป็นสัมมาวาจาเจรจาชอบ ใครก็อยากฟังเสียงดีๆกันทั้งนั้น เมื่อได้ยินได้ฟังเสียงการพูดการจาปราศรัยที่ดี.. เอ..คนเราก็คืออยากฟังแต่เรื่องดีๆทั้งนั้น

..จะพูดอย่างง่ายๆ เหมือนคนชอบฟังเพลง นักร้องไปที่ไหนอำเภอใดก็ยังตามเขาไปฟังอยู่ อันนั้นก็ไปอีกแบบหนึ่ง ตามไปฟังเสียงที่ตนเองชอบ แต่เสียงธรรมะนั้น เสียงแห่งคุณงามความดี บางทีจิตใจมันก็ไม่รับ..แต่บางคนก็ชื่นใจ ในการพูดจาปราศรัยนักปราชญ์เขาก็ยกย่องว่า พูดจาปราศรัยในศีลในธรรม ทำให้เกิดความสุขความเจริญเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้พูดได้จา กับผู้ที่ได้พิจารณาได้ยินได้ฟังก็ดี ก็ย่อมมีความชื่นใจ สุขใจ ในการพูดจาปราศรัยในทางที่ดี ทำให้จิตใจมีความสุข เมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว เรียกว่าสัมมาวาจาเจรจาชอบ

..เมื่อตั้งจิตชอบ ถ้าเรามีความคิดความอ่านที่จะทำคุณงามความดีนี้ ให้เกิดให้มีขึ้นมาในจิตใจ ก็จะสามารรถแผ่เมตตาให้บุคคลอื่นทั่วไปได้ในโลกนี้ เรามีเมตตาต่อซึ่งกันและกันก็แผ่ให้ไปทุกวันๆ ให้กับ ปู่ย่าตายาย ญาติมิตรสหาย สัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรก็ดี ลูกหลานก็ดี บ้านไหนเมืองใดประเทศใดก็ดี ถ้าเรามีเมตตาจิตใจดีต่อกันซึ่งกันและกันแล้ว ก็อยากให้อยู่ด้วยกันมีความสุข มีความสุขอยู่ด้วยกันในโลก ตัวของตนเองก็มีความสุข ก็เรียกว่า คิดในทางที่มันมีความสุข ใจก็มีความสุขเข้มแข็งเบิกบาน จิตใจนี้อยู่ที่ไหนเหมือนอยู่คนเดียว ก็มีความสุขอยู่กับคุณงามความดีนั่นเอง

..ฉะนั้นพวกเราทั้งหลาย ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป ค่อยแก้ไข ค่อยพูดค่อยจา ค่อยคิดค่อยอ่าน ไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้มีความสุขขึ้นไปเรื่อยๆเช่นหลวงปู่หลวงตาท่านทั้งหลาย ในพระพุทธศาสนา นี้ ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ตั้งแต่เริ่มบวช ในทุกปีได้ทำคุณงามความดี มองหน้ามองหลัง อยู่ที่นั่นที่นี้ ได้ทำความดีอะไรไว้บ้าง เมื่อได้ทำคุณงามความดี จิตใจก็ชุ่มชื่นเบิกบาน และมีความรู้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ

..การปฏิบัตินี้ ทำให้มีความสุขมากขึ้น เมื่ออยู่คนเดียวก็มีความสุขใจ เพราะมีที่พึ่งทางใจ ดังนั้น..ให้ค่อยทำไป ให้น้อมนึกระลึกถึง เป็นอธิตารมณ์ นึกที่ไรใจก็เป็นสุข แม้ตอนนี้เราได้ทำความดีต่างๆขึ้นไป ก็อดปลื้มใจในชีวิตของเราที่มีอยู่ แม้แต่ผู้ที่ล่วงลับดับไปก็ดี ทั้งครูบาอาจารย์ หลวงปู่หลวงตาต่างๆก็ดี หายไปเรื่อยๆ รุ่นใหม่ก็สืบสาน พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ถ้าหากเราได้ปฏิบัติคุณงามความดีไปเรื่อยๆ ก็จะเดินตามทางของท่าน ไปเรื่อยๆเหมือนกัน ไม่ต้องโสกเศร้าโศกอาวูระอะไร หากเราได้ทำคุณงามความดีไว้ ให้ใจนี้ มีความสุขอยู่กับคุณงามความดี..

..เหตุฉะนั้น ก็ขออำนวยการช่วยพร ให้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย หากมีความตั้งใจปรารถนาสิ่งใดไว้ในใจ ก็ขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ ขอเจริญพร..